



## โละ “เมทามิโดฟอส” ออกจากตลาด

เกี่ยวกับเรื่อง สารเคมีตกค้างที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนั้นในช่วงนี้มีการณรงค์กันพอสมควร เมื่อวันวานผมก็ได้พูดถึง สารเบตาอะโกรนิสดีอันเป็นสารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกร

วันนี้ผมขอพูดถึงสาร เมทามิโดฟอส เป็นสารที่เกษตรกรใช้ประกอบในการกสิกรรมอันเป็นสารต้องห้าม โดย คุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้บอกว่า ทางกรมฯ ได้มีมติให้นำเสนอสารตัวนี้กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้ว

สารเมทามิโดฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่ง ห้ามประกอบกิจการเนื่องจากได้พบปัญหาพิษภัยต่อผู้ใช้ และพบว่าตกค้างในผลิตภัณฑ์เกษตรบ่อและในอัตราสูงด้วย

และตอนนี้ทาง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกำหนดให้สารเมทามิโดฟอสเป็นวัตถุอันตราย ห้ามประกอบกิจการและห้ามมิไว้ครอบครองตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (วัตถุอันตรายทางการเกษตร)

เมทามิโดฟอส เป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้กันหลายชนิด ได้แก่ ฝ้าย งา ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ยาสูบ พืชตระกูลกะหล่ำ หอม มะเขือ มะเขือเทศ เงาะ ลิ้นจี่ ส้ม องุ่น ไม้ผลอื่นๆ และไม้ดอกไม้ประดับ

รวมทั้ง ลำไย ซึ่งไม่เคยอนุญาตให้ใช้ จนเป็นสาเหตุให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนห้ามนำเข้าลำไยจากไทย

ซึ่งทาง กรมวิชาการเกษตร ได้ตระหนักถึงอันตรายของมัน ได้จัดอยู่ในรายการที่ต้องเฝ้าระวังการใช้ เพื่อป้องกันปัญหาพิษภัย และมีผลกระทบบตั้งแต่ปี ๒๕๔๑

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตผลิต หรือใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง ต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ครอบครองและส่งมอบเมทามิโดฟอสที่มีครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร...ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

โดยกำหนดสถานที่รับมอบคือ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา...ได้ตั้งแต่บัดนี้ (ด่วน)

หรือหากสงสัยในรายละเอียด สอบถามได้ที่ส่วน สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. ๐-๒๙๔๐-๕๔๘๔ ได้ทุกวันในเวลาราชการ

...กรมวิชาการเกษตรดำเนินการแบบนี้ ถือว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม เป็นการเหมาะกว่าที่จะได้ตามแก้กันที่ปลายเหตุ.

ดอกสะแบง